



THÔN THANH XUÂN - ĐIỂM SÁNG TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở BỐ TRẠCH

TRẦN NGỌC PHƠN

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng thôn Thanh Xuân (xã Thanh Trạch - huyện Bố Trạch) phấn khởi cho biết: “Năm 2017, thôn Thanh Xuân lần thứ 5 được công nhận là làng văn hóa. Đây là kết quả của tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TĐĐKXDĐSVH).”

Thanh Xuân là một làng biển nằm bên bờ nam của sông Gianh, có nghề khai thác hải sản phát triển từ hàng trăm năm qua. Cách đây 25 năm, thôn được thành lập trên cơ sở hợp tác xã nghề cá giải thể. Từ năm 2001 đến nay, cấp ủy, chi bộ, ban cán sự, ban công tác Mặt trận thôn đã bám sát nghị quyết của Đảng ủy xã, tập trung lãnh đạo nhân dân

đẩy mạnh phong trào “TĐĐKXDĐSVH”, quyết tâm xây dựng thôn mạnh về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững về an ninh trật tự. Toàn thôn Thanh Xuân có 333 hộ, 1.446 nhân khẩu, có 1 chi bộ Đảng gồm 20 đảng viên. Nhằm thực hiện thắng lợi phong trào “TĐĐKXDĐSVH”, cấp ủy, chi bộ, ban cán sự thôn và các đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, động viên bà con hăng hái, tích cực tự nguyện đẩy mạnh phong trào. Hàng năm, việc tổ chức đăng ký, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa được tiến hành công khai, dân chủ, đảm bảo chất lượng. Nhờ đó phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả, chất lượng và số lượng được tăng lên.

Để phát triển kinh tế, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống cho nhân dân, nhiều năm qua chi bộ, ban cán sự thôn đã lãnh đạo nhân dân phát huy thế mạnh của nghề truyền thống khai thác chế biến hải sản, đóng tàu lớn vươn khơi, góp sức giữ gìn biển đảo của Tổ quốc, duy trì các nghề thủ công mộc, nề, buôn bán nhỏ lẻ, ưu tiên xuất khẩu lao động. Đến nay đã có trên 90% gia đình có con em đi làm việc tại nước ngoài với hơn 200 lao động. Riêng đội tàu đánh cá hiện còn 17 chiếc công suất trên dưới 500CV chuyên hoạt động ở các ngư trường khơi và 4 tàu 33CV chuyên khai thác hải sản vùng biển lộng. Trong quá trình lãnh đạo, ban cán sự thôn luôn phối hợp với Bộ đội Biên phòng, tuyên truyền sâu rộng trong ngư dân để tất cả tàu cá tuyệt đối không dùng chất nổ, xung điện, giã cào đánh bắt hải sản, không vi phạm hải phận nước ngoài, đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối trên biển. Những chủ trương hợp lòng dân đã có tác dụng động viên mọi người, mọi nhà, mọi lứa tuổi tham gia phát triển kinh tế, góp phần xóa đói nghèo, vươn lên làm giàu. Hiện trong thôn có trên 78% hộ khá, giàu, xóa sạch nghèo đói, chỉ còn 10 hộ cận nghèo, 90% gia đình có nhà kiên cố, 100% có nhà vệ sinh đạt chuẩn, được dùng nước sạch, có phương tiện nghe nhìn, đi lại, 98% hộ thực hiện đăng ký sổ rác.

Gắn với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong thôn không ngừng được cải thiện. Nhà văn hóa thôn xây dựng cách đây 15 năm đã phát huy hiệu quả, là nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của các đoàn thể, hệ thống loa truyền thanh phủ sóng toàn thôn, làm tròn nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đến mọi người, mọi nhà. Trong thôn có 1 sân bóng đá, 1 sân bóng chuyên, 2 đội bóng đá, 2 đội bóng chuyên nam nữ, 1 đội bóng đá mini, 1 đội chèo cạn và 1 đội văn nghệ liên thế hệ thường xuyên luyện tập biểu diễn phục vụ nhân dân trong các kỳ lễ, Tết. Hàng năm, đúng rằm tháng giêng, tại Lăng Ông bên bờ cửa lạch, địa phương lại tổ chức lễ hội cầu ngư phát động ra quân khai thác hải sản, góp phần tô thêm nét

đẹp văn hóa truyền thống của xã Thanh Trạch anh hùng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong thôn đồng tình ủng hộ mỗi nhà 500 nghìn đồng cùng nhiều ngày công để bê tông hóa trên 90% đường làng ngõ xóm, bắt điện chiếu sáng trên khắp các trục đường. Các chi hội đoàn thể đăng ký “đoạn đường tự quản”, “gia đình tự quản”. Hàng tháng, hàng quý, nhân dân lại tập trung dọn vệ sinh dọc bờ kè sông Gianh đảm bảo môi trường sông nước sạch đẹp.

Bằng các hoạt động tích cực, hiệu quả trên, bộ mặt thôn Thanh Xuân đã hoàn toàn đổi mới, đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa không ngừng vươn cao, an ninh chính trị được giữ vững, tệ nạn xã hội giảm hẳn, tình trạng bạo hành gia đình được hạn chế. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc người có công, gia đình chính sách được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Người cao tuổi được mừng thọ, cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trẻ em đến tuổi được đến trường, được chăm sóc sức khỏe, tặng quà khuyến học và ngày càng có nhiều học sinh đỗ đạt vào các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề. Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, tình làng nghĩa xóm càng thêm thắt chặt.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Trong quá trình chỉ đạo chúng tôi luôn lấy dân làm gốc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mọi việc đều được dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, minh bạch, công khai tất cả các khoản thu chi do dân đóng góp. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết từ trong cấp ủy, chi bộ ra đến toàn dân; đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tất cả đảng viên đều nêu gương sáng cho nhân dân học tập, noi theo. Năm 2018, chúng tôi sẽ dựa vào sức dân để bê tông hóa các nhánh đường nhỏ còn lại, tu sửa nâng cấp nhà văn hóa thôn rộng hơn, đẹp hơn để đảm bảo là nơi sinh hoạt cho toàn thể cộng đồng dân cư” ■

T.N.P.